



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทรศัพท์ ๑๐๑๐

ที่ อว ๐๖๕๔.๔๔/ว

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๙(๔/๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้นำเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ ๙(๔/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ และสภามหาวิทยาลัยได้รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ จึงขอส่งสำเนามติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง พิจารณาแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อัจฉานนท์)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ครั้งที่ ๙(๔/๒๕๖๕)

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

๕.๗ พิจารณาแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ตามประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น มีหลักการสำคัญโดยกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา ต้องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ผ่านมติเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยอย่างน้อยตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิม) สอดคล้องกับการจัดกลุ่มอุดมศึกษา พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสถาบัน มีการกำกับ ดูแล และประเมินผลตามระบบที่ใช้อยู่ และรายงานผลต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพที่กำหนด และเป็นการขับเคลื่อนระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มอุดมศึกษา พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสถาบันที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิม) มาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับการจัดกลุ่มอุดมศึกษา พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสถาบันที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

๑. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน RMUTL-QA แนวทางที่ ๒ จัดทำตัวบ่งชี้ใหม่เฉพาะมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวบ่งชี้กลุ่มสถาบันกลุ่ม ๒ และ ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามความเหมาะสมไม่ต่ำกว่ามาตรฐานประเทศ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาหารือร่วมกับ คณะบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ในการจัดทำรายละเอียดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ ก่อนเสนอต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๒. ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๗๔ (มี.ค. ๖๕) เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อโปรดพิจารณา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาการแทนอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยกำหนดให้มีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย (กลุ่ม ๒) ซึ่งในปัจจุบันคณะศิลปกรรมและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ใช้เกณฑ์ EdPEx ในการประเมินคุณภาพการศึกษา และคาดว่าทุกคณะจะใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ให้ข้อสังเกตดังนี้

- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับหลักสูตร และระดับส่วนงานสนับสนุน ใช้มาตรฐานต่างกัน เช่น ระดับหลักสูตร ใช้ AUN QA ระดับคณะ เช่น คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ใช้ EdPEx และระดับมหาวิทยาลัย ใช้ตัวบ่งชี้ใหม่เฉพาะมหาวิทยาลัย RMUTL-QA มิติคุณภาพ ๑๘ ตัวชี้วัด อาจส่งผลกระทบต่อรวบรวมข้อมูลและการสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา ทำให้ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ในระดับคณะ มีการนำร่องโดยใช้เกณฑ์ EdPEx ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี และส่งเสริมให้คณะอื่นๆ นำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย และสำหรับตัวบ่งชี้ใหม่เฉพาะมหาวิทยาลัย และค่าเป้าหมาย

- มิติคุณภาพที่ ๖ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านนวัตกรรม ในระดับนานาชาติ ควรทบทวนเกณฑ์การประเมินจาก Time Higher Education เป็น Social Impact เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสถูกจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Ranking) ที่สูงขึ้น เนื่องจากตรงกับบริบทของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชชมงคลล้านนา

๒. นายนพพล มณีเชียร ให้ข้อมูลที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีการจัดการเรียนการสอน ๒ ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาตรี ซึ่งเดิมประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และปัจจุบันเริ่มมีการประเมินโดยใช้เกณฑ์การประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (ASIA PACIFIC ACCREDITATION AND CERTIFICATION COMMISSION : APACC) ซึ่งจะเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น

๓. นางบุปผา ชวะพงษ์ ให้ข้อสังเกตว่าการประเมินระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN QA มีต้นทุนสูง อาจไม่คุ้มค่า ดังนั้น หลักสูตรควรพิจารณานำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการประเมินเช่นเดียวกับระดับคณะ

๔. รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ ให้ข้อสังเกตว่าเกณฑ์ AUN QA ที่มหาวิทยาลัยนำมาใช้อาจเป็นเกณฑ์การประเมินที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบภาษาไทยโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ใช่เกณฑ์การประเมิน AUN QA ที่เป็นลิขสิทธิ์ของต่างประเทศ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรศึกษากฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้มีการประเมินและติดตามผลลัพธ์ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเรียนรู้ของผู้เรียน การวิจัย การทำประโยชน์กับท้องถิ่นและสังคม ความพึงพอใจของผู้เรียน บุคลากรองค์กรการกำกับดูแล และการเงินงบประมาณ และหากมหาวิทยาลัยนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา จะต้องดำเนินการแจ้งให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบด้วย

๕. รองศาสตราจารย์สุรชาติ ฌ หนองคาย ให้ข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรทบทวนสอบให้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมีความเชื่อมโยงกับค่านิยมหลักอย่างน้อย ๑๑ ประการ

มติสภา มทร.ล้านนา

๑. เห็นชอบแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกต

๒. รับรองมติการประชุมในวาระนี้



(รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรุจنانนท์)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา